

THỂ THỨC THI ĐẤU VÀ CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG EVGA TOUR CHAMPIONSHIP SLOVAKIA OPEN 2019

Giải sẽ được tổ chức theo luật định chung của EVGA – Hiệp hội golf người Việt tại châu Âu

CÁC BẢNG THI ĐẤU

1. Bảng A Nam: HCP từ 0 - 12
2. Bảng B Nam : HCP từ 12,1 – 20
3. Bảng C Nam : HCP từ 20,1 – 28
4. Bảng A Nữ : HCP từ 0 – 20
5. Bảng B Nữ : HCP từ 20,1 - 28
6. Bảng Callaway nam, nữ, trẻ em dưới 15 tuổi HCP từ 28,1 trở lên và không có HCP chính thức.

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

Giải vô địch tính theo điểm Stable bruto

Giải Champion Nam của giải BEST BRUTTO cho gôn thủ nam có điểm Stable bruto cao nhất
Giải Champion Nữ của giải - BEST BRUTTO cho gôn thủ nữ có điểm Stable bruto cao nhất

Các giải thưởng của các bảng tính theo điểm Stable netto

Giải Nhất	bảng Nam A-B-C, Nữ A-B, Callaway
Giải Nhì	bảng Nam A-B-C, Nữ A-B, Callaway
Giải Ba	bảng Nam A-B-C, Nữ A-B, Callaway

Giải kỹ thuật:

Giải Nerest the Pin:	Hố số 12
Giải Longest Men:	Hố số 10
Giải Longest Lady:	Hố số 10

Điểm phát bóng:

Gôn thủ nam có HCP từ 0- 12	sẽ phát bóng từ Tee Trắng
Gôn thủ nam có HCP từ 12,1- 36	sẽ phát bóng từ Tee Vàng
Gôn thủ nữ và trẻ em dưới 15 tuổi	sẽ phát bóng từ Tee Đỏ.

Cách tính điểm:

Mỗi giải sẽ được tính điểm bằng 2 thể thức theo tiêu chuẩn thi đấu các giải Amateur tại Châu Âu (**STABLEFORD BRUTTO**) và **STABLEFORD NETTO**

Điểm stableford Brutto là số điểm tuyệt đối tính theo stableford format không áp dụng HCP theo công thức sau :

Mỗi hố có kết quả Double bogey hoặc xấu hơn sẽ được 0 điểm

Mỗi hố có kết quả Bogey sẽ được 1 điểm

Mỗi hố có kết quả Par sẽ được 2 điểm

Mỗi hố có kết quả Birdie sẽ được 3 điểm

Mỗi hố có kết quả Eagle sẽ được 4 điểm

Mỗi hố có kết quả Albatross sẽ được 5 điểm

Điểm stablefort Netto là hệ thống tính điểm áp dụng HCP của các gôn thủ dưới sự quản lý của Câu lạc bộ. Stablefort Netto sẽ được tính điểm giới hạn đến **42**.

Trong trường hợp 2 hoặc nhiều người có cùng kết quả giống nhau sẽ lấy kết quả của 3 hố cuối cùng đường cuối cùng 9 hố cuối (19.18.17), Nếu hòa tiếp sẽ lấy 3 hố cuối cùng 9 hố đầu (9.8.7)
Nếu kết quả vẫn bằng nhau, khi đó, người có HCP thấp hơn người ấy sẽ thắng.

Vì kết quả được tính theo công thức Stableford, do vậy khi kết quả thi đấu của các gôn thủ bằng B quá 4 gậy và C quá 5 gậy trong một Hố, đề nghị gạch bỏ và thi đấu tiếp

Phiếu tính điểm:

Vui lòng đối phiếu tính điểm với các gôn thủ cùng đội (đôi vòng tròn) để xác nhận số gậy đánh trong vòng đấu giải. Gôn thủ phải nộp phiếu tính điểm tại bàn tính điểm của ban tổ chức giải ngay sau khi vòng đấu kết thúc với hai chữ ký xác nhận trên phiếu tính điểm! Để tránh tình trạng gây bức xúc trong Flights, mọi hành vi phạm luật trong thi đấu, đề nghị ghi lại và mang về sau trận đấu để BTC và trọng tài của sân xem xét.

Theo luật thi đấu giải, kết quả số gậy chỉ đc ghi khi chơi tới gậy cuối/ không đc cho gậy trên green.

Mọi thắc mắc, khiếu nại về kết quả sẽ được BTC tiếp nhận và giải quyết trước lễ trao giải. Sau lễ trao giải mọi sai sót sẽ không được chấp nhận và thay đổi..

Chúc các gôn thủ có một cuộc giao lưu thể thao vui vẻ và giải đấu thành công!

T/M BTC

Nguyễn Thanh Cương

